

ĐẢNG BỘ QUẬN HOÀNG MAI LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, HƯỚNG TỚI 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI

Quận Hoàng Mai nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam thành phố Hà Nội, được thành lập theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 6-1-2003 của Chính phủ, dựa trên diện tích và dân số của 9 xã thuộc huyện Thanh Trì và 5 phường thuộc quận Hai Bà Trưng. Quận có diện tích tự nhiên là 4.104,1 ha (41 km²). Việc thành lập quận Hoàng Mai nằm trong quy hoạch của thành phố Hà Nội đến năm 2020. Từ ngày 1-1-2004, bộ máy hành chính và các thiết chế tương ứng của chính quyền và đoàn thể được thành lập và chính thức đi vào hoạt động.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của Thủ đô, quận Hoàng Mai có tốc độ đô thị hóa mạnh và dân số tăng nhanh, sau 5 năm thành lập, dân số tăng gấp gần 2 lần so với khi thành lập (từ 17,8 vạn dân tăng lên trên 32,4 vạn dân). Diện mạo Hoàng Mai không ngừng đổi thay, thể hiện sức trẻ, năng động, sáng tạo của một quận mới, với các công trình nhà chung cư cao tầng và các khu đô thị mới như: Định Công, Linh Đàm, Đền Lừ, các trung tâm thương mại mới hình thành, đường phố khang trang hơn.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm trước, 6 tháng đầu năm 2009, Đảng bộ và nhân dân Hoàng Mai nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trong 6 tháng đầu năm, trước những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, chống suy giảm kinh tế, Quận ủy và UBND quận chỉ đạo thực hiện nhiều

giải pháp nhằm giữ vững và phát triển kinh tế trên địa bàn: tổ chức gỡ gỡ các doanh nghiệp để bàn biện pháp thúc đẩy sản xuất; tập trung công tác xây dựng cơ bản; thực hiện tổ chức vay vốn ưu đãi từ nguồn kích cầu, ưu tiên hỗ trợ đầu tư sản xuất và an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh... Do vậy, Quận đã vượt qua khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.124 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất do Quận quản lý ước đạt 1.225,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, tăng 12,9%; giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng 15,5%. Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 420,18 tỷ đồng, bằng 60,5% kế hoạch năm, đạt 57,5% chỉ tiêu đề ra.

Năm 2009 trọng điểm là công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, do đó lãnh đạo Quận đã quan tâm đặc biệt các lĩnh vực này. Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện các dự án trên địa bàn Quận theo đúng tiến độ. Đến tháng 7-2009, có 10/19 công trình do Quận đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 7/13 dự án đã được tổ chức đấu thầu và khởi công; một số công trình trọng điểm được gấp rút hoàn thành; 05 công trình thực hiện xã hội hoá theo danh mục của Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành đấu thầu vào quý II năm 2009.

Là quận mới thành lập có tốc độ đô thị hóa mạnh, dân số tăng nhanh, nên các lĩnh vực văn hoá - xã hội được Quận chú trọng đầu tư thích đáng nên có bước phát triển khá tốt. Chính sách xã hội được triển khai, đặc biệt là chính sách cho các hộ gia đình nghèo (đã có 709 hộ nghèo được hỗ trợ trên 70 triệu đồng, 1.103 người nghèo được hỗ trợ 220,6 triệu đồng). Các gia đình chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, những người có công với nước được quan tâm thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà nhân ngày Lễ Tết, với tổng số tiền 1 tỷ 472 triệu đồng. Quận hoàn thành tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; tổ chức khảo sát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới. Kết quả toàn Quận hiện có 1009 hộ nghèo, 539 hộ cận nghèo; đã hỗ trợ giảm nghèo được 81 hộ đạt 33,7% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 2.291 người (đạt 41,1% kế hoạch). Trong tháng 7-2007, Quận tổ chức tặng áo ấm cho người nghèo cao tuổi, thực hiện “Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo mùa đông 2009”, được nhân dân toàn Quận nhiệt tình hưởng ứng.

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm. Quận đã có chính sách thiết thực trong khuyến học, khuyến tài nhằm động viên sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Năm học 2008-2009, toàn Quận có 922 học sinh giỏi cấp quận trở lên, 20 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đảm bảo chất lượng và số lượng. Số học sinh đã tăng lên hơn 3000 em so với cùng kỳ năm học trước.

Công tác phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ văn hoá, dịch vụ y tế được quan tâm và đẩy mạnh. Trong 6 tháng năm 2009, cơ quan chức năng của Quận đã tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 2.243 cơ sở,

kiểm tra 181 cơ sở hành nghề y dược tư nhân... Các chương trình mục tiêu về y tế, DS-KHHGD... được triển khai đúng kế hoạch.

Cùng với phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, Quận luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm; từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy cán bộ.

Quận uỷ thường xuyên tổ chức tốt và hiệu quả các công tác tuyên truyền chính trị, giáo dục cách mạng, nhất là trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Tiến hành sơ kết cuộc vận động *Học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động năm 2009 ở các cơ sở.

Công tác tổ chức và cán bộ được Quận triển khai theo hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 17-12-2008 của Thành uỷ về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2005-2010, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, Quận Hoàng Mai quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, phấn đấu xây dựng Quận thành một trong những điểm sáng của Thủ đô hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

HOÀNG YẾN